





ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ ๖๕๙๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ๔๙๐๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง การดำเนินการตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๑๑๓  
ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ได้รับทราบข่าวจากสื่อมวลชนสรุปความว่า ได้รับข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านว่าปัจจุบันมี “นมโรงเรียน” ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลไปวางขายในซูเปอร์มาเก็ตแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้ามจำหน่าย แต่กลับกลายเป็นสินค้าส่งออกวางจำหน่าย และภาพถ่ายที่ปรากฏบนชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาเก็ตดังกล่าว และภายหลังข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ได้มีผู้แสดงความคิดเห็นว่าอาจเป็นการทุจริตหรือไม่ เพื่อให้การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครบถ้วนตามจำนวนงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุน รวมถึงเป็นการป้องกันปัญหาตามที่ปรากฏในภาพข่าว จึงขอให้ทางโรงเรียนพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. กำหนดมาตรการสำหรับสอดส่อง ดูแลและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดกรณีการนำนมตามโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนไปจำหน่าย หากพบกรณีดังกล่าวขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี พร้อมรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครทราบโดยด่วน

๒. พื้นที่ที่มีอาณาเขตที่เชื่อมต่อหรือติดกับบริเวณชายแดน นอกจากมาตรการตามข้อ ๑ แล้ว ขอให้เพิ่มมาตรการสำหรับสอดส่อง ดูแล และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการนำนมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ออกนอกราชอาณาจักร เพื่อไปจำหน่ายในประเทศใกล้เคียงหรือบริเวณตลาดชายแดนอีกเป็นพิเศษ หากพบกรณีดังกล่าวขอให้ดำเนินการการตามอำนาจหน้าที่กับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีพร้อมรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครทราบโดยด่วน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายประมวล ตรีวรรณ )

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐๔๒ ๖๑๑ ๕๓๒ ต่อ ๑๑



- งานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานมาตรฐานฯ
- กลุ่มงานส่งเสริมฯ
- กลุ่มงานกฎหมายฯ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๑๐๓

๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสระแก้ว)

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๙๕๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบมติ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ และบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยจัดซื้อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชน สรุปความว่า ได้รับข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้าน ว่าปัจจุบันมี “นมโรงเรียน” ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาล ไปวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้าน ในราคาราว ๑๗ - ๑๘ บาทไทย ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้ามจำหน่าย โดยข้อความมี ดังนี้ “นมโรงเรียน” รัฐบาลแจกฟรีเพื่อมอบให้เด็กนักเรียนและโรงเรียนทั่วประเทศไทย แต่กลับกลายมาเป็นสินค้าส่งออกวางจำหน่ายได้อย่างไร” และภาพถ่ายที่ปรากฏบนชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าว มีการระบุชื่อสินค้าใน ๒ ภาษา ภาษาอังกฤษใช้ว่า School Milk และภาษาต่างประเทศที่แปลอย่างตรงตัวว่า “น้ำนมโคนักเรียน” และภายหลังข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ได้มีผู้แสดงความคิดเห็นว่าอาจเป็นการทุจริตหรือไม่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเด็กนักเรียนไทยทุกคนได้รัประทานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครบถ้วนตามจำนวนงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุน รวมถึงเป็นการป้องกันปัญหาตามที่ปรากฏเป็นภาพข่าวว่าพบการวางนมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าอาจมีการทุจริตในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ผ่านทางเฟซบุ๊ก หรือมีการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน บริเวณตลาดชายแดน ซึ่งประเด็นดังกล่าวกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ดำเนินการจัดซื้อนมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดังนี้

๑.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด หากพบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ดำเนินการหรือกระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

/ขอให้ ...



ขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยด่วน

๑.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งได้กำหนด แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อนมโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษานมโรงเรียน รวมถึงมาตรการควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการ และคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไว้อย่างชัดเจน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมกำกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดด้วย

๒. ให้จังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการ สำหรับสอดส่อง ดูแล และเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดกรณีการนำนมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนไปจำหน่าย และกำกับให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากพบกรณีดังกล่าวขอให้จังหวัดดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่กับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี พร้อมรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยด่วน

๓. กรณีจังหวัดใดมีอาณาเขตพื้นที่เชื่อมต่อหรือติดกับบริเวณชายแดน นอกจากมาตรการ ตามข้อ ๒ แล้ว ขอให้เพิ่มมาตรการสำหรับสอดส่อง ดูแล และเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดการนำนมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ออกนอกราชอาณาจักร เพื่อไปจำหน่ายในประเทศใกล้เคียงหรือบริเวณตลาดชายแดนอีกเป็นพิเศษ หากพบกรณีดังกล่าวขอให้จังหวัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี พร้อมรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดุขฎิ สุวัฒน์ติยากร)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น  
ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน  
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗ โทรสาร ต่อ ๕๓๔๖